

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ	บริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด	ทุกส่วนราชการ
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด กองการศึกษา	ทุกส่วนราชการ
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	ทุกส่วนราชการ
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ การพาณิชย์	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการพาณิชย์	กองช่าง, กอง สาธารณสุขฯ	ทุกส่วนราชการ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค	บริการชุมชนและสังคม การดำเนินงานอื่น	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานงบกกลาง แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ	ทุกส่วนราชการ
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม	แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล, งานบำบัดน้ำเสีย) แผนงานสาธารณสุข	กองวิชาการฯ กองสาธารณสุข	ทุกส่วนราชการ
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม การพาณิชย์ การดำเนินงานอื่น	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกกลาง	สำนักปลัด, กองคลัง, กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด กองช่าง, กองสาธารณสุข กองช่าง, สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด	ทุกส่วนราชการ